

ดวงออนไลน์

(21 ตุลาคม 2559)

โดย ธรรมาธิปติ

ดวงชะตาที่ต้องต่อสู้มาก กว่าจะได้บ้านที่อยู่อาศัย

สวัสดิ์ครับ ท่านผู้อ่านที่เคารพ สัปดาห์นี้เป็นคิวของผู้ใช้นามว่า ดอกคอยดาน เกิดวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2510 เวลาเที่ยงคืน จังหวัดมุกดาหาร เพศหญิง

สวัสดิ์ค่ะ ดิฉันเคยให้ท่านทำนายให้เมื่อสองปีที่แล้ว ชอบการพยากรณ์แบบอาจารย์ค่ะ เป็นแบบธรรมดา ตัวดิฉันเองอาจไม่ค่อยไปวัด. ไม่ค่อยได้ใส่บาตร แต่ก็ยึดศีล 5 และฟังพระเทศน์จากยูทูบ บริจาคตามโอกาสอำนวย แต่เชื่อเรื่องกรรม สวดมนต์ไหว้พระเองที่บ้านค่ะ อาจเพราะชีวิตเจอความทุกข์เยอะ เข้าใจเรื่องการกระทำอยู่ ที่ผ่านมามีตัวเองทำอาชีพอะไรด้วยตัวเองไม่นาน เก็บเงินไม่อยู่ ถึงป้องกันแล้วแต่ก็ไม่เคยจะเหลือ ครั้งนี้เลยอยากซื้อบ้าน ผ่อนบ้านเป็นชื่อตัวเองลองดู แต่จะซื้อได้หรือเปล่าเพราะไม่มีรายได้ต่อเนื่อง ที่ผ่านมามีผ่อนแต่รถ ว่าจะสามารถได้มั๊ย

ดวงชะตาของคุณ ดอกคอยดาน เป็นชีวิตที่ต้องต่อสู้มาก มีอุปสรรคในเรื่องหลักๆของชีวิตพอสมควร ก็คือเรื่องบ้าน ที่อยู่อาศัย และ อาชีพการงาน แต่ที่สำคัญก็คือ ความนึกคิด หรือ จิตใจที่มักจะเป็นทุกข์อยู่เสมอๆ

อาจจะเรียกว่า ชีวิตของคุณถูกรอบำด้วยความทุกข์ ดังนั้น การที่คุณยึดมั่นในศีล 5 ฟังเทศน์ฟังธรรม สวดมนต์เป็นประจำ ก็เป็นหนทางที่ถูกต้อง เพราะต้องแก้ที่ใจให้มีความสงบ เพื่อปลดปล่อยตัวเองจากการครอบงำจากความเศร้าหมอง

เพราะดาวเสาร์(๗)สถิตอยู่ในตำแหน่งนี้ จึงทำให้ชีวิตของคุณมักจะประสบกับเรื่องความเสียหายแบบไม่คาดคิดเสมอๆ เก็บเงินเก็บทองไม่ค่อยอยู่ มักเป็นหนี้เป็นสิน และ การงานไม่ค่อยมั่นคง มักจะต้องเปลี่ยนงานบ่อยๆ

นอกจากนี้ ช่วงเวลานี้ดาวเสาร์(๗)โคจรไม่ค่อยให้คุณกับตัวคุณ ก็จึงมักจะเกิดเรื่องที่เราไม่คาดคิด และ มักจะมีปัญหาในเรื่องงาน มักจะติดๆขัดๆ

รอให้ดาวเสาร์(๗) โคจรดีกว่านี้อีกหน่อย ก็น่าจะทำให้ดวงชะตาของคุณดีขึ้น หากจะให้ดีจริงๆก็อีกประมาณ 3 ปีข้างหน้าครับ

ในระหว่างนี้ ขอแนะนำให้คุณหมั่นทำบุญทำกุศล เมื่อไม่มีทรัพย์ ก็ไม่ต้องทำบุญด้วยทรัพย์ แต่ทำบุญด้วยจิตใจ และ การกระทำ เพื่อกระตุ้นให้ดาวแห่งกรรมะ คือ พฤหัส(๕) มีความเข้มแข็ง เพื่อจะต่อสู้ และ คานน้ำหนักกับดาวเสาร์(๙) ที่เป็นดาวแห่งโทษ ทุกข์ และเคราะห์ร้าย

ขณะนี้ ดาวพฤหัส(๕) กำลังเสียดกับดาวเสาร์(๙)ของคุณ ก็อาจจะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงเรื่องงานของคุณอยู่บ้าง ดังนั้น คุณจึงต้องหมั่นทำบุญทำกุศลเพื่อเสริมส่งดาวพฤหัส(๕)ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น จะได้สู้กับดาวเสาร์(๙)ได้

คำถามที่สอง อยากได้บ้านมาก เช่าเขาอยู่ก็แพง และเป็นอาคารพาณิชย์ไม่มีพื้นที่สำหรับทำโรงเห็ด จะได้เร็วๆนี้มัย ไม่ทราบว่าเป็นเพราะที่อยู่หรืออย่างไร อยู่ที่นี่ปีกว่าสามิตกงาน 3 ครั้ง จนเงินเก็บหมด แล้วนี้จะตกอีกมัย เมื่อไหร่จะปกติชะติ เหมือนชีวิตตกอับมาหลายปี หวังไว้ว่าจะพ้น การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ครอบครัวบางครั้งไม่อยากเป็นหนี้แล้ว จะโชคติดกับเขาไหมคะ

เนื่องจากพื้นชะตาเดิมของคุณจะต้องต่อสู้มาก โดยเฉพาะในเรื่องที่อยู่อาศัย และ เรื่องงาน อย่างที่ได้บอกไปข้างต้นแล้ว ทำให้การจะได้มาซึ่งบ้าน ที่ดิน หรือ รถยนต์ค่อนข้างจะลำบาก หรือ ซ้ำ

กระนั้นก็ตาม ก็ยังมีดาวที่ช่วยค้ำจุนเอาไว้ ไม่ถึงกับจะมีไม่ได้เสียเลยทีเดียว

ผมดูแล้วโอกาสที่คุณจะได้บ้าน ก็คงจะต้องกู้เงินมาซื้อ หากเป็นแบบนี้ ก็น่าจะต้องรอไปจนประมาณต้นปีพ.ศ. 2563 จึงจะสามารถกู้เงินมาซื้อบ้านได้

ดังนั้น ในช่วงเวลานี้ ผมขอให้คุณพยายามสร้างเครดิตกับธนาคารที่คิดจะกู้เงินจากเขาเสียก่อน ด้วยการพยายามเดินเงินในบัญชีให้สม่ำเสมอ พยายามสร้างเครดิตด้วยการขอกู้เงินน้อยๆก่อน แล้วจ่ายให้ตรงเวลา ไม่มีการเบี้ยวชำระหนี้ แบบนี้ไปเรื่อยๆ ก็จะทำให้เครดิตของคุณดีขึ้น

เวลาอีก 2 – 3 ปีข้างหน้า ผมเชื่อว่า คุณจะสามารสร้างเชื่อมั่นของธนาคารที่จะมีต่อคุณได้ หากสร้างได้ โอกาสที่จะกู้เงินซื้อบ้านก็มีครับ

แต่สิ่งที่ผมจะต้องเตือนก็คือ ปลายปีพ.ศ. 2560 ให้ระวังการเจ็บไข้ได้ป่วย ของทั้งตัวคุณ และ บุคคลทั้งเพศหญิง และ เพศชายที่สนิทกับคุณมากๆ เช่น พ่อแม่ สามี พี่สาวน้องสาว พี่ชายน้องชาย ในเรื่องอุบัติเหตุ การเดินทางครับ

สุดท้ายก็ขอให้ คุณ ดอกคอยदान ช่วยดักบาตรให้ 1 ครั้ง หรือ ทำบุญอะไรก็ได้ตามที่คุณสะดวก แล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดวิชาโหราศาสตร์ทุกท่านครับ

หวั่นท่านที่ต้องการให้ผมพยากรณ์ดวงชะตาให้ ก็ส่ง **วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด จังหวัดที่เกิด** **เพศ** **พร้อมด้วย เบอร์โทรศัพท์** ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่มีคำถาม หรือ มีเรื่องด่วนที่จะเตือนพร้อมกับเรื่องที่ต้องการถามไม่เกิน 3 ข้อผ่านทางอีเมลล์ที่ thammathihti@gmail.com แล้วผมจะนำมาตอบในคอลัมน์นี้ครับ

พบกันใหม่สัปดาห์หน้า ซึ่งจะเป็นคิวของคุณ มล ครับ

ขณะนี้ คิวที่ผมจะต้องพยากรณ์ขณะนี้เหลืออีก 1 คิวเท่านั้น หากท่านผู้อ่านสนใจจะให้ผมพยากรณ์ก็รีบส่งจดหมายมาถามได้ จะไม่ต้องรอนานครับ

(อย่าลืมติดตามอ่าน คอลัมน์ “ชอกซอนตะลอนไป” ที่ผมเขียนอีกคอลัมน์หนึ่งด้วยนะครับ)

